



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๒๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขอสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๘/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๘/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการตามมติที่ประชุมดังนี้</p> <p>๑.๑ การรับเข้ารักษาใน Community Isolation จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ให้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษามีภูมิคุ้มกันได้ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะดำเนินการแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการสั่งการเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง</p> <p>๑.๒ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการ Triage ผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาซึ่งเดินทางมาโดยรถมูลนิธิจีเสียงเกาะ ในช่วงอยู่ระหว่างที่โรงพยาบาลถูกดัดแปลงสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาซึ่งเดินทางมาโดยรถมูลนิธิจีเสียงเกาะ ให้จอดรถที่โรงพยาบาลสนามอาคารอเนกประสงค์พลบดี จากนั้นรถ Ambulance จะนำผู้ป่วยไป Triage ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และทำหน้าที่ Admission Center ในผู้ป่วยทุกสี</p> <p>๑.๓ ในกรณีผู้ป่วยที่เดินทางขอกลับมารักษาเองในพื้นที่อำเภอของตนเองให้โรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ Triage เองได้เลย และจำแนกผู้ป่วยระดับสีเขียว และเหลืองอ่อน ให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษได้เลย</p> <p>๑.๓.๑ หากพบปัญหาเตียงเต็ม/ ไม่มั่นใจในระดับสีของผู้ป่วย ในระดับสีเหลืองขึ้นไป ให้ดำเนินการประสาน แพทย์หญิงจิราพร พิลัยกุล (โรงพยาบาลมหาสารคาม) โดยผ่านระบบการประสานงานไลน์กลุ่ม CM</p> <p>๑.๓.๒ หากผู้ป่วยระดับสีเขียวไม่มีเตียง ให้ประสาน นพ.ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดร) เพื่อดำเนินการประสานหาเตียงต่อไป</p>	- รพ.ทุกแห่ง
๒	ให้ทีม Logistic ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลสนามอาคารอเนกประสงค์พลบดี เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเดินทางไป Triage	- ทีม Logistic
๓	ให้นางรุ่งทิพย์ มั่นคง และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กราบเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ นิิกาย เพื่อดำเนินการคัดเลือกวัดประจำจังหวัด ให้ดำเนินการไปจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้สามารถนำขยะติดเชื้อไปเผาในเมรุได้ โดยขอทราบผลภายใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	- นางรุ่งทิพย์ มั่นคง - กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
๔	ให้กองภารกิจ Stockpiling ดำเนินการสำรองยา Favipiravir ให้โรงพยาบาล Node จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน ๕๐๐ เม็ด	- กองภารกิจ Stockpiling



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม